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สารจากประธานสภาคณาจารย์ 
โดย  รศ.พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล

    ณ เวลาน้ีในส่ือสังคมออนไลน์ของมหาวิทยาลัย
มหิดล รวมถึงแวดวงสังคมการศึกษา มหาวิทยาลัย 
ต่าง ๆ คงไม่มีใครไม่ทราบเร่ือง “อาจารย์สาวมหิดลหนี
การชดใช้ทุน” ท้ิงภาระมหาศาลให้แก่ผู้ค้ำาประกันซ่ึงเป็น
อาจารย์ท่ีให้โอกาสการศึกษาน้ีแก่เธอ รวมท้ังเพ่ือน ๆ 
อาจารย์ของเธอท้ังหมด 4 คน รายละเอียดของเร่ืองน้ี
ท่านสามารถอ่านได้จากส่ือสังคมออนไลน์ หลายท่านคง
สงสัยว่าบิดา มารดาและครอบครัวของ “เธอ” (ไม่ 
อยากเรียกว่าอาจารย์อีกต่อไป) ผู้น้ีอยู่ท่ีไหน ทำาไมจึงไม่
มารับผิดชอบการชดใช้ทุนน้ี ก็คงต้องบอกว่าเป็น 
ชะตากรรมของเหล่าอาจารย์ท่ีมีใจปรารถนาดี มีจิต 
ส่งเสริมให้ศิษย์ หรือเพ่ือนอาจารย์ด้วยกันได้มีโอกาส
พัฒนาตนเอง ได้ศึกษาเล่าเรียนต่อต่างประเทศเพ่ือ 
นำาความรู้กลับมาทำาประโยชน์ให้คณะและมหาวิทยาลัย 
ท่านเหล่าน้ันจึงรับเป็นผู้ค้ำาประกันแทนบิดา มารดา 
เหตุการณ์น้ีเกิดข้ึนนานแล้ว ต้ังแต่ปี 2537 ปัจจุบัน 
การทำาสัญญาค้ำาประกันของ กพ. บังคับให้บิดา มารดา
หรือญาติสายตรงเป็นผู้ค้ำาประกันก่อน ถ้าไม่มีจึงใช้
บุคคลภายนอกแทน เร่ืองการหนีทุนจึงเกิดข้ึนน้อยลง
    ในส่วนของสภาคณาจารย์จะมีการเคล่ือนไหว 
หรือช่วยเหลือผู้ค้ำาประกันท่ีเดือดร้อนได้อย่างไรบ้าง 
เร่ืองการฟ้องเรียกเงินจากผู้ค้ำาประกันก็คงจะแก้ไขไม่ได้ 
เพราะเป็นไปตามสัญญาท่ีผู้ค้ำาประกันเขียนไว้ชัดเจนว่า

จะยินดีชดใช้ทุนแทนทุกประการ
โดยมิต้องเรียกหรือฟ้องผู้รับทุน
ก่อน ส่วน “การเยียวยา” ก็น่าจะ
ช่วยกันได้ ซ่ึงเร่ืองน้ีสภาคณาจารย์จะนำาไปศึกษา 
และปรึกษากับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือ 
หรือบรรเทาความเดือดร้อนเท่าท่ีจะทำาได้ต่อไป
    อีกเร่ืองท่ีสำาคัญและถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกัน 
สืบมาเม่ือมีการเปล่ียนคณะกรรมการ หรือผู้นำาองค์กร
ใหม่ ก็คงต้องมีการพบปะพูดคุยกันเพ่ือให้ต่างฝ่าย 
ต่างได้แลกเปล่ียนนโยบาย หรือแนวทางการดำาเนินการ 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือท่ีดีต่อกัน ในการน้ีสภาคณาจารย์
ของเราจึงได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีท่ีได้สละเวลา
มาตอบข้อซักถามต่าง ๆ  ของสมาชิกฯ เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจอันดีและถูกต้อง ทำางานประสานกันได้ เน่ืองจาก
เวลาท่ีมีจำากัด ท่านอธิการบดีจึงขอโอกาสมาช้ีแจง
นโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยในอีก 
3 ปีข้างหน้า ให้สมาชิกฯ ทราบอีกคร้ัง ซ่ึงสภาคณาจารย์
รู้สึกยินดีและขอบคุณในไมตรีจิตของท่านท่ีเห็นความ
สำาคัญของสภาคณาจารย์ และพวกเราก็พร้อมท่ีจะ 
เดินตามแนวนโยบายของท่านเพ่ือให้มหาวิทยาลัย 
มหิดลก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกต่อไป
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 “Patient safety definiton: the reduction 
of risk of unnecessary harm associated with 
health care to an acceptable minimum.” (อ้างอิง
จาก http://www.who.int/patientsafety/education/
curriculum/course1a_handout.pdf) ซ่ึงได้มีการแปล 
“ความปลอดภัยของผู้ป่วย” เป็นภาษาไทยคือ “การ 
ลดความเส่ียงของอันตรายท่ีหลีกเล่ียง ซ่ึงสัมพันธ์ 
กับการบริการสุขภาพ ให้อยู่ในระดับท่ีน้อยท่ีสุด ท่ีจะ
ยอมรับได้” [สมพนธ์ ทัศนิยม และ นิตย์ ทัศนิยม 
บรรณาธิการ. คู่มือหลักสูตรความปลอดภัยของ 
ผู้ป่วยขององค์การอนามัยโลก: ฉบับสหวิชาชีพ (ฉบับ
ภาษาไทย) เล่ม 3, สถาบันรับรองคุณภาพสถาน
พยาบาล (องค์การมหาชน) 2558] 
 ความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นเร่ืองสำาคัญท่ี 
ไม่ว่าผู้ป่วยเองให้ความสำาคัญ ผู้ให้บริการทางการ
แพทย์ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร 
พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำาบัด 
เป็นต้น ก็ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย 
เช่นกัน การฟ้องร้องทางการแพทย์ก็เก่ียวเน่ือง 
กับความผิดพลาดทางการดูแลรักษาผู้ป่วย ซ่ึงย่อม
รวมถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย

 เม่ือวันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2559 ผมในฐานะ 
ตัวแทนคณะเภสัชศาสตร์ ได้ร่วมประชุม “การ 
ขับเคล่ือน WHO Patient Safety Curriculum ให้

กับสถาบันการศึกษา” โดยท่ี สถาบันรับรองคุณภาพ 
สถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) นำาหลักสูตร
ดังกล่าวมาแปลเป็นภาษาไทย และมอบให้สถาบัน 
การศึกษาท่ีผลิตบุคลากรทางสาธารณสุขและองค์กร
วิชาชีพต่าง  ๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบุคลากรด้าน
สาธารณสุข 133 แห่ง ได้นำาไปบูรณาการสำาหรับ 
การจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้เม่ือเวลาปฏิบัติงาน
จริงจะได้ตระหนักและมีวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน
เก่ียวกับความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นอันดับแรก 
ในทุกกระบวนการปฏิบัติงาน
     WHO Patient Safety Curriculum ฉบับ 
Multi-professional มีจำานวน 272 หน้า สามารถ 
download ได้จากเว็บไซด์ http://www.who.int/pa-
tientsafety/education/curriculum/tools-down-
load/en/ 
     สาระสำาคัญของ WHO Patient Safety Cur-
riculum ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ Part A และ 
Part B 

     Part A ประกอบด้วย 8 บท ท่ีเป็นคู่มือผู้สอน 
ได้แก่  1) How to implement 
 2) How to integrate 
 3) How to teach 
 4) How to assist learning 
 5) How to assess 
 6) How to evaluate 
 7) How to use tools and resources 
และ 8) How to foster in networks 

การขับเคล่ือน 
WHO Patient Safety Curriculum
   ให้กับสถาบันการศึกษาประเทศไทย
โดย รศ.ดร.ภก.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ
 สมาชิกสภาคณาจารย์และประธานสภาอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
 อนุกรรมการพัฒนาหลักสูตรคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย 
 ภายใต้ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศศภท)
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 “อนาคตอุดมศึกษาไทย: จะรุ่งหรือจะร่วง??” เป็นหัวข้อของการเสวนาในการประชุมวิชาการ  
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจำาปี 2558 วันท่ี 26 – 27  
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมแมนดาริน แมเนจ บายเซ็นเตอร์พอยส์ กรุงเทพฯ โดยมีวิทยากรจาก 
หลากหลายมหาวิทยาลัย เร่ืองท่ีน่าสนใจและได้รับการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางก็คือ ปัญหาการ 
ออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย
    การออกนอกระบบ
 แนวคิดการเร่ืองการผลักดันให้มหาวิทยาลัย
ออกนอกระบบน้ันมีมาต้ังแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจยุค 
IMF วัตถุประสงค์ท่ีรัฐบาลต้องการให้มหาวิทยาลัย
ออกนอกระบบก็เน่ืองมาจากเหตุ 2 ประการคือ หน่ึง 
เพ่ือลดภาระทางการเงินของภาครัฐ ให้มหาวิทยาลัย
ออกไปเล้ียงตัวเอง และ สอง เพ่ือให้มหาวิทยาลัย 
มีระบบการบริหารท่ีเป็นอิสระ สอดคล้องกับศักยภาพ
ของแต่ละมหาวิทยาลัยโดยอยู่ภายใต้การกำากับของรัฐ 
แต่ในความเป็นจริงระบบการบริหารของมหาวิทยาลัย

ก็ไม่ได้เป็นไปตามแบบน้ัน เพราะว่าพระราชบัญญัติ 
(พ.ร.บ.) ของแต่ละมหาวิทยาลัยถูกบังคับให้เขียนเป็น
แนวทางเดียวกันหมด ซ่ึงไม่ได้สอดคล้องกับศักยภาพ
และบริบทของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง และผู้ร่าง 
พ.ร.บ. ก็พยายามตีกรอบขีดเส้นให้มีแนวทางเดินท่ี
ชัดเจน เพ่ือป้องกันการใช้ระบบในทางท่ีผิด การปฏิบัติ
งานท่ีไม่เป็นธรรม ขาดความโปร่งใส ซ่ึงอีกนัยหน่ึงก็
เป็นเหตุให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยขาดอิสระ 
ไม่มีความคล่องตัวเท่าท่ีควร 

เก็บเรื่องมาเล่า

 Part B ซ่ึงเป็นหัวข้อของคู่มือหลักสูตร  
ประกอบด้วย 11 บท ได้แก่ 
     1) What is patient safety
     2) Why applying human factors is important 
for patient safety
    3) Understanding systems and the effect  
of complexity on patient care
     4) Being an effective team player
    5) Learning from errors to prevent harm
     6) Understanding and managing clinical risk
     7) Using quality improvement methods to 
improve care
    8) Engaging with patients and carers
    9) Infection prevention and control
   10) Patient safety and invasive procedures
และ11) Improving medication safety
 นอกจากน้ีในเว็บไซต์น้ี http://www.who.int/
patientsafety/education/curriculum/Curriculum_
Tools/en/index1.html ยังมีสรุปเน้ือหาโดยย่อของ 
11 บทท่ีเป็นหัวข้อหลักสูตรด้วย
      การขับเคล่ือน WHO Patient Safety Cur-
riculum โดย สรพ. ได้เร่ิมดำาเนินการต้ังแต่ พ.ศ. 2556 
โดยมีการประชุมร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพ 

ต่าง  ๆหลายครั้งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผู้เชี่ยวชาญ 
จากองค์การอนามัยโลก จนกระท่ังมีการประชุม 
ขับเคล่ือนในวันท่ี 6 มกราคม ท่ีผ่านมา ซ่ึงเครือข่าย
ของสถา บันการ ศึกษา ต่ า ง  ๆ จ ะ ไ ด้ มี ก าร 
ขับเคล่ือนต่อไป นอกจากน้ีทาง สรพ. จะได้มีการจัด  
session ของ Patient safety curriculum ในงาน
ประชุมวิชาการประจำาปี HA National Forum  
คร้ังท่ี 17 ระหว่างวันท่ี 8 - 11 มีนาคม 2559 ด้วย  
   คณะเภสัชศาสตร์ในประเทศไทย ภายใต้ศูนย์ 
ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย 
(ศศภท.) จึงได้จัดต้ังอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตร
คุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย ผมในฐานะ 
ของอนุกรรมการฯ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล จึงได้ร่วมประชุมและวางแผนดำาเนินการเพ่ือ 
บูรณาการนำาเอา WHO Patient Safety Curriculum 
สำาหรับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
เภสัชศาสตร์ โดยได้เร่ิมมีการจัดทำาโมดูลการจัด 
การเรียนการสอนเพ่ือบูรณาการความปลอดภัย 
ของผู้ป่วยในหลักสูตรท่ีมีอยู่แล้ว การวางแผนการ 
จัดประชุมเภสัชศาสตร์ศึกษา และการวิจัยในอนาคต
เก่ียวกับการบูรณาการดำาเนินการขับเคล่ือนในคณะ
เภสัชศาสตร์ในประเทศไทยต่อไป 

โดย  รศ.พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล ประธานสภาคณาจารย์ และ
     ผศ.ดร.สุวิทย์ ลิมาวงษ์ปราณี สมาชิกสภาคณาจารย์
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 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ยังคงเคยชิน 
กับระบบราชการ ส่ิงท่ีสะท้อนให้เห็นชัดเจนก็คือ 
การออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศต่าง ๆ จำานวน
มากหลายข้ันตอน เพ่ือใช้เป็นเกราะป้องกันตนเองให้
พ้นจากการใช้ดุลยพินิจ และอาจกลายเป็นกับดักทำาให้
ไม่กล้าตัดสินใจ ซ่ึงมหาวิทยาลัยนอกระบบควรจะมี
บริบทของภาวะผู้นำาเป็นตัวขับเคล่ือนองค์กร มีการ
ตัดสินใจเด็ดขาดรวดเร็วบนพ้ืนฐานของความเป็น 
ธรรมาภิบาล

    บุคลากร
 ปัญหาด้านบุคลากรเป็นอีกเ ร่ืองท่ีต้อง 
คำานึงถึง เม่ือมหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นส่วนราชการ  
ไม่มีข้าราชการแล้ว ความม่ันคงของผู้ปฏิบัติงาน 
จึงไม่มี เป็นระบบสัญญาจ้างซ่ึงต้องต่อสัญญากัน 
ทุกปีบ้าง 3-5 ปีบ้าง แล้วแต่มหาวิทยาลัยจะเป็น 
ผู้กำาหนด ขวัญและกำาลังใจของคนทำางานก็ลดลง 
ทำาให้มหาวิทยาลัยไม่มีแรงจูงใจให้คนดี  ๆ เข้ามา
ทำางานในระบบได้ กล่าวได้ว่าความม่ันคงของ 
พนักงานมหาวิทยาลัยยังมีน้อยกว่าพนักงาน 
ภาคเอกชนอื่น  ๆเพราะใน พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยทุก
ฉบับจะเขียนเหมือนกันว่า “ไม่อยู่ภายใต้กฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงาน 
สัมพันธ์” ทำาให้พนักงานมหาวิทยาลัยไม่สามารถ 
รวมตัวกันต้ัง “สหภาพแรงงาน” ข้ึนภายในองค์กรได้ 
น่ันหมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยไม่มีอำานาจ 
ต่อรองกับผู้บริหารได้เลย 
 ปัจจุบันหลายมหาวิทยาลัยใช้การหมด 
สัญญาจ้างเป็นเคร่ืองมือในการ “ไม่ต่อสัญญา” กับ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีเล่นดนตรีคนละคีย์กัน โดยไม่ต้อง
ชี้แจงเหตุผลใด  ๆและถ้าอาจารย์หรือพนักงานไม่ได้
ตระหนักถึงเวลาของสัญญาจ้างส้ินสุดเม่ือใด ก็อาจ 
จะต้องออกจากงานแบบกะทันหัน ไม่รู้ตัวเลยก็ได้  
เพราะใน พ.ร.บ. หรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยไม่ได้ 
เ ขียนไว้ว่าต้องบอกล่วงหน้านานเท่าใดเพ่ือให้ 
เตรียมตัวหางานใหม่ ข้อน้ีเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีทำาให้
ขวัญกำาลังใจของอาจารย์หรือพนักงานถูกบ่ันทอน 
ความม่ันคงเหมือนแขวนอยู่บนเส้นด้าย

    สวัสดิการยามเกษียณ
 บางมหาวิทยาลัยก็ มีการบัญญัติไ ว้ ใน  
พ.ร.บ. ให้มหาวิทยาลัยมีการต้ังกองทุนสำารอง 
เล้ียงชีพ โดยมหาวิทยาลัยต้องจ่ายเงินสมทบเป็น

จำานวนท่ีเท่ากันกับพนักงาน และมีเงินชดเชยให้ 
เม่ือเกษียณ หรือหมดสัญญาจ้าง ซ่ึงจะให้เท่ากับ 
เงินเดือน เดือนสุดท้ายคูณด้วยจำานวนปีท่ีทำางาน แต่
สูงสุดไม่เกิน 10 เท่า ถ้ามหาวิทยาลัยใดไม่ได้บัญญัติ
ไว้ใน พ.ร.บ. และผู้บริหารไม่จัดต้ังกองทุนสำารอง 
เล้ียงชีพ และไม่มีการกำาหนดเงินชดเชยเม่ือเกษียณ 
ก็ไม่อาจจะฟ้องร้องได้

    เงินเดือน
 ฐานเงินเดือนท่ีรัฐจะเพ่ิมให้เป็น 60%  
ตามท่ีเคยมีมติคณะรัฐมนตรี ปี 2547 ปัจจุบันคือ
รัฐบาลไม่มีเงินสนับสนุนเพียงพอจึงลดลงเหลือ 
เพียง 40% และอีก 20% รัฐบาลบอกว่าให้เป็น 
เ งินก้อนคืนมหาวิทยาลัยเ พ่ือมาจัดต้ังกองทุน 
สำารองเล้ียงชีพและเพ่ิมวงเงินค่ารักษาพยาบาลให้แก่
พนักงานซ่ึงเงิน 20% ส่วนน้ีพนักงานมหาวิทยาลัย 
จะไม่ได้เห็นหรือจับต้องได้ นอกจากจะมีความเจ็บป่วย
เกิดข้ึน

    กองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ (กบข.)
 มหาวิทยาลัยท่ีออกมาเป็นลำาดับต้น  ๆ เช่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) 
และมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) จะถูกบังคับให้พนักงาน
ต้องออกจาก กบข. เม่ือลาออกจากการเป็นข้าราชการ
และให้มหาวิทยาลัยต้ังกองทุนสำารองเล้ียงชีพข้ึนมา
ทดแทน ส่วนมหาวิทยาลัยที่เพิ่งออกป ี2558 มีการ
อนุญาตให้พนักงานอยู่ในระบบ กบข. ต่อได้ ซ่ึงส่วนน้ี
ถือว่าพนักงานได้ประโยชน์ เพราะรัฐต้องจ่ายเงิน
สมทบ กบข. ให้ด้วย

    โดยสรุป
 ปัญหาของมหาวิทยาลัยท่ีออกนอกระบบ 
น้ันมีหลากหลายแตกต่างกันตามเน้ือหาท่ีกำาหนดไว้ 
ใน พ.ร.บ. ซ่ึงคณาจารย์และพนักงานควรจะศึกษา 
พ.ร.บ. ของมหาวิทยาลัยตนเอง ทำาความเข้าใจ 
อย่างถ่องแท้และร่วมกันกับผู้บริหารเพ่ือหาทางออก
ในการแก้ไขหรือลดปัญหาต่าง  ๆ เพ่ือให้การบริหาร
มหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างราบร่ืน สามารถพัฒนา 
และมีศักยภาพในการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  
ท้ังในระดับชาติและนานาชาติได้ สำาหรับมหาวิทยาลัย
ท่ียังไม่ออกนอกระบบก็ควรจะนำาข้อดี-ข้อเสียของ 
พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยทุกฉบับมาศึกษาและปรับใช้ให้
เหมาะสมกับบริบทของตนเองต่อไป
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 มหาวิทยาลัยมหิดลมีวิสัยทัศน์มุ่งม่ันท่ี 
จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class  
University: WCU) มาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550 องค์ประกอบ 
ของ WCU มีหลายองค์ประกอบ แสดงดังรูปท่ี 1 
(อ้างอิงจาก http://www.op.mahidol.ac.th/orpl/ 
assets/การมุ่งสู่วิสัยทัศน์-“world-class-university” 
-โดย-ศ.คลินิก-นพ.อุดม-คชินทร.pdf)

ปีท่ีแล้ว มหาวิทยาลัยได้มีการสัมมนา “ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย สู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก”  
และได้จัดทำาแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ.  
2559-2562 (รายละเอียดอ่านจากhttp://intranet.
mahidol/op/orpl/home.html) รวมท้ังการส่ือสาร
แผนยุทธศาสตร์กับหัวหน้าภาคของมหิดลท้ังหมด  
เม่ือวันท่ี 18 กันยายน 2558 

สภาคณาจารยก์ับการร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดล
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกเพ่ือปัญญาของแผ่นดิน
โดย รศ.ดร.ภก.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำา
 สมาชิกสภาคณาจารย์และประธานสภาอาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์

 การท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งม่ันจะเป็น
มหาวิทยาลัยระดับโลกน้ันคงไม่ใช่แต่เพียงต้องการ 
ให้มีผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (World  
ranking) อยู่ในลำาดับท่ีดีเท่าน้ัน มหาวิทยาลัย 
มหิดลยังมีปณิธานคือ “ปัญญาของแผ่นดิน” และ
ปรัชญา คือ ความสำาเร็จท่ีแท้จริงอยู่ท่ีการนำาความรู้
ไปประยุกต์ใช้ เพ่ือประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ  
(http://www.mahidol.ac.th/th/vision.htm) ซ่ึงถือได้
ว่ามหาวิทยาลัยมหิดลมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ในการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาท้ังระดับชาติ 
และนานาชาติด้วย
 การดำาเนินการของมหาวิทยาลัยในการ 
ขับเค ล่ือนฯ มีการดำา เ นินการอย่างต่อเ น่ือง  

 

รูปท่ี 1 องค์ประกอบของการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก

 และเม่ือวันท่ี 8-9 มกราคม 
พ.ศ. 2559 ท่ีผ่านมาสภามหาวิทยาลัย
ก็ได้จัดสัมมนา (retreat) ของสภา
มหาวิทยาลัย เ ร่ือง “ทำาอย่างไร
มหาวิทยาลัยมหิดลจะเป็นมหาวิทยาลัย
ระดับโลก” ผมมีโอกาสได้เข้าร่วม 
การสัมมนาคร้ังน้ี ในฐานะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ 
ประจำา โดยผู้ร่วมสัมมนาประกอบด้วย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 20 ท่าน 
(รวมถึงประธานสภาคณาจารย์ด้วย) 
รองอธิการบดีท่ีเก่ียวข้อง 4 ท่าน และ
เจ้าหน้าท่ีสำานักงานสภามหาวิทยาลัย 
9 ท่าน ภายหลังจากการเปิดสัมมนา
โดย ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช  
นายกสภามหาวิทยาลัยแล้ว การ
สัมมนาเร่ิมด้วยการบรรยายพิเศษ  

เร่ือง “How to create a world class university  
ทำาอย่างไรมหาวิทยาลัยมหิดลจะเป็นมหาวิทยาลัย
ระดับโลก” โดย ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
บริหารสถาบันวิทยสิริเมธี และโรงเรียนกำาเนิดวิทย์  
จุดประกายความ คิด ใน หัว ข้อ “ทำ าอ ย่าง ไร 
มหาวิทยาลัยมหิดลจะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก”  
ในภาคบ่ายได้แบ่งกลุ่มการสัมมนาเป็น 3 กลุ่ม  
คือ การบริหาร การวิจัย และการศึกษา โดยผลการ
ประชุมของแต่ละกลุ่มได้นำามาสรุปในวันท่ีสองของ 
การสัมมนา ผลการประชุมสัมมนาได้นำามาเสนอ 
เป็นวาระพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ในวันพุธท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2559    
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 (๕) เชิดชูและผดุงเกียรติคณาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย
 (๖) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัย 
หรืออธิการบดีมอบหมาย” (รายละเอียดอ่านจาก 
http://www.senate.mahidol.ac.th/Data/pdf/
rules/2550_prb.pdf) 
 นอกจากน้ี อำานาจหน้าท่ีของสภาคณาจารย์ 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยสภาคณาจารย์ 
พ.ศ. 2553 ยังได้เพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหิดล ในข้อ 6 อีก 4 ข้อดังน้ี
    “(๖) ส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิเสรีภาพอัน 
ชอบธรรมของคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย 
 (๗) ส่งเสริมการระดมทุนทางปัญญา และ 
ทุนทางสังคมของคณาจารย์ เพ่ือร่วมกันทำางานด้าน
จรรยาบรรณ วิชาการ และนโยบาย ท่ีมีผลต่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัยและการพัฒนาสังคมโดยรวม 
 (๘) วางระเบียบปฏิบัติของสภาคณาจารย์
เก่ียวกับการดำาเนินงานของสภาคณาจารย์ท่ีไม่ขัดต่อ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 (๙) แต่งต้ังคณะกรรมการ เพ่ือกระทำา 
กิจการหรือพิจารณาเร่ืองใด  ๆ อันอยู่ในหน้าท่ีของ 
สภาคณาจารย์”
 จากบทบาทหน้าท่ีของสภาคณาจารย์ข้างต้น 
มีข้อท่ีมีความน่าสนใจคือ “ส่งเสริมการระดมทุนทาง
ปัญญา และทุนทางสังคมของคณาจารย์ เพ่ือร่วมกัน
ทำางานด้านจรรยาบรรณ วิชาการ และนโยบาย ท่ีมี
ผลต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและการพัฒนาสังคม
โดยรวม”
 เน่ืองจากว่าสมาชิกสภาคณาจารย์มาจาก 
ส่วนงานต่าง ๆ  ในมหาวิทยาลัย หากได้มีการร่วมกัน 
ขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยโดยการส่งเสริมการระดมทุน 
ทางปัญญา และทุนทางสังคม ก็น่าจะทำาให้คณาจารย์ 
ในมหาวิทยาลัยได้มีการร่วมมือและบูรณาการของ 
การส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และ engagement  
ร่วมกับภาคสังคม ภาคธุรกิจได้อย่างท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ
 โดยสรุป สภาคณาจารย์น่าจะเป็นหน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัยท่ีมีโอกาสในการท่ีจะส่งเสริมให้
คณาจารย์ประจำาซ่ึงเป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัย
มหิดลท่ีปฏิบัติงานสายวิชาการ ร่วมกันขับเคล่ือน
มหาวิทยาลัยมหิดลสู่มหาวิทยาลัยระดับโลกเพ่ือ
ปัญญาของแผ่นดิน โดยการระดมทุนทางปัญญา และ
ทุนทางสังคมได้

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 
2550 มาตรา 26 ให้มีสภาคณาจารย์ประกอบด้วย
สมาชิกซ่ึงเป็นคณาจารย์ประจำาของมหาวิทยาลัย  
และกำาหนดอำานาจหน้าท่ีของสภาคณาจารย์ ตาม
มาตรา 27 ไว้ 6 ข้อ ดังน้ี 
         “(๑) ให้คำาปรึกษาแนะนำาแก่สภามหาวิทยาลัย 
และอธิการบดี ในกิจการของมหาวิทยาลัย
 (๒) เสนอแนะข้อคิดเห็น คำาแนะนำา และให้ 
คำาปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี เก่ียว
กับมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพคณาจารย์ 
ในมหาวิทยาลัย รวมทัง้การกำากับดแูลการปฏบิตั ิตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณดังกล่าว ตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
 (๓) เสนอแนะข้อคิดเห็น คำาแนะนำา และให้ 
คำาปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี 
เก่ียวกับการพัฒนาคณาจารย์ทางด้านทักษะแห่ง
วิชาชีพคณาจารย์
 (๔) ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
คณาจารย์ ในมหาวิทยาลัยทางด้านทักษะแห่ง 
วิชาชีพคณาจารย์ 7

รูปท่ี 2 บรรยากาศการสัมมนาสภามหาวิทยาลัย



 เจ้าของ
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ข่าวสภาคณาจารย์ 
เป็นหนังสือในมหาวิทยาลัย และเป็นส่ือระหว่างคณาจารย์ในการรับฟังแลกเปล่ียนทัศนคติ ข้อคิดเห็น  
ท้ังด้านการบริหาร ด้านวิชาการ ด้านสวัสดิการ และอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย บทความ ข้อคิด จดหมาย 
เป็นความเห็นของผู้เขียนเท่าน้ัน มิใช่ความเห็นของสภาคณาจารย์ เกณฑ์การพิจารณาบทความเป็นไป
ตาม www.senate.mahidol.ac.th/th/regulation.html

บรรณาธิการประจำาฉบับ  รศ.ดร.ภก.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ
กองบรรณาธิการ   ผศ.ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช อ.นพ.ต่อพล วัฒนา อ.ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ 
    รศ.ดร.ภก.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจ ผศ.น.ท.นพ.ภากร จันทนมัฎฐะ 
    ผศ.ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ ผศ.สมศักดิ์ วงศาวาส ผศ.ดร.สันติ มณีวัชระรังษี 
    ผศ.ดร.สุวิทย์ ลิมาวงษ์ปราณี ศ.พญ.อลิสา ลิ้มสุวรรณ อ.ดร.อรรถพล กาญจนพงษ์พร
ประสานงานกลาง  สุจิรา สอนสม  พัชญา วงษ์วันทนีย์
ออกแบบและจัดทำารูปเล่ม  พรศิริ บุญมาวงค์
เจ้าของ    สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล สำานักงานอธิการบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 5
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 รรณาธิการแถลง โดย รศ.ดร.ภก.ปราโมทย์ ตระกูลเพียรกิจบ

พบกันใหม่ในฉบับหน้าครับ

 สวัสดีครับ ชาวมหาวิทยาลัยมหิดลและผู้อ่านทุกท่าน ช่วง
ปลายเดือนมกราคมจนถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิ
อากาศอย่างรวดเร็ว อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงกันนะครับ 
 จากภาพปก ประธานสภาคณาจารย์ได้เรียนเชิญอธิการบดีพบสมาชิกสภาคณาจารย์ 
เพื่อรับฟังนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
 ในเดือนนี้สภาคณาจารย์ขอนำาเสนอ สาระสำาคัญส่วนหนึ่งจากการประชุมวิชาการ 
ปอมท. ประจำาปี 2558 โดยนำามุมมองต่าง ๆ  เกี่ยวกับข้อดี - ข้อเสีย ของการออกนอกระบบ
ของมหาวิทยาลัยมาเล่าสู่กันฟัง และอีก 2 เรื่องเป็นเรื่องของการขับเคลื่อน WHO Patient 
Safety Curriculum ให้กับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย และเรื่องสภาคณาจารย์กับการ
ร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกเพื่อปัญญาของแผ่นดิน 
หวังว่าผู้อ่านจะได้ประโยชน์จากเรื่องดังกล่าวครับ 
 ด้วยกองทรัพยากรบุคคลร่วมกับสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญอาจารย์
และผู้สนใจทุกท่าน เข้ารับฟังการเสวนาวิชาการ เรื่อง “เขียนหนังสือ/ตำาราอย่างมีเทคนิค 
พิชิตตำาแหน่งทางวิชาการ” วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 60 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 “สุดท้ายนี้ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ สภาคณาจารย์ขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัย 
และสิ่งศักดิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ชาวมหิดลและผู้อ่านทุกท่านประสบแต่
ความสุขความเจริญ ตลอดไปครับ”


